

THI ĐUA YÊU NƯỚC

VƯỢT KHÓ thi đua sản xuất, kinh doanh

Từ đầu năm 2023 đến nay, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của xung đột chính trị trên thế giới, giá các loại nguyên, nhiên, vật liệu và chi phí sản xuất đều tăng, trong khi thị trường tiêu thụ chưa phục hồi. Thực tế đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải chủ động, linh hoạt xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh cụ thể, phát động nhiều phong trào thi đua, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.



Trong khó khăn, Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (cụm công nghiệp Tam Quang, huyện Vũ Thư) vẫn duy trì sản xuất ổn định.

Mặc dù thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ, giá nguyên liệu vào liên tục tăng và chịu sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường song Công ty TNHH Bao bì Hương Sen (cụm công nghiệp Tam Quang, huyện Vũ Thư) vẫn duy trì ổn định sản xuất 2 nhà máy, cung cấp các loại bao bì PP và bao bì carton cho nhiều đối tác, thương hiệu nổi tiếng. Bà Trần Thị Hoài, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để duy trì ổn định sản xuất, Công ty giữ vững phương châm kinh

doanh "Bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, giao hàng đúng hạn, dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt nhất". Cùng với đó, Công ty phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhiên, nguyên vật liệu đầu vào, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, người lao động có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp. Tất cả các

quy trình sản xuất và quản lý đều tuân thủ và theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Các bộ phận kỹ thuật, bán hàng chủ động nghiên cứu thị trường, không ngừng cải tiến mẫu mã đáp ứng đa dạng nhu cầu của đối tác. Nhờ vậy, doanh nghiệp giữ chân được khách hàng cũ, mở rộng được nhiều khách hàng mới. Bình quân mỗi tháng, Công ty sản xuất và tiêu thụ 3 triệu chiếc bao bì PP và 2,6 triệu m² bao bì caton, trong đó trên 70% xuất khẩu. Doanh thu năm 2022 đạt 360 tỷ đồng, dự

kiến năm 2023 đạt 400 tỷ đồng. Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho hơn 300 lao động với mức lương bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Chị Hoàng Thị Tuyết Nhung (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi vào làm việc tại Công ty TNHH Bao bì Hương Sen 18 năm thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt, công nhân được bảo đảm đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng. Những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân nghèo vượt khó cũng được Công đoàn và các tổ chức đoàn thể động viên, khen thưởng kịp thời. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát hay khó khăn hiện nay song công nhân vẫn đi làm đều, thu nhập ổn định. Tôi mong muốn doanh nghiệp tiếp tục phát triển, duy trì việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

100% sản phẩm sản xuất ra xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á nên trước tác động tiêu cực của thị trường thế giới, Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Để có đơn hàng, doanh nghiệp đã linh hoạt hơn từ khâu nghiên cứu đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm với mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng mới của người tiêu dùng; chủ động trong xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm và tìm đối tác liên kết với tin để sản xuất sản phẩm, tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu sản xuất. Cùng với đó, chúng tôi chủ động gặp gỡ từng khách hàng đàm phán, chấp nhận giảm lợi nhuận của Công ty để ký được hợp đồng mới, duy trì sản xuất ổn định cho các làng nghề ở Thái Bình cũng như một số tỉnh, thành phố lân cận. Dù lợi nhuận có giảm song thành công lớn nhất của Tiến Thành đến thời điểm này là trong khó khăn vẫn duy trì sản xuất ổn định, biến nguyên liệu sẵn có: bèo tây, bẹ ngô, bẹ chuối, đay, cói, mây... thành những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, thân thiện với môi trường, được khách hàng quốc tế rất ưa chuộng, tạo việc



Sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

làm và thu nhập cho khoảng 3.000 lao động ở nông thôn lúc nông nhàn. Bình quân mỗi tháng, Công ty xuất khẩu 60 - 70 công hàng, doanh thu năm 2023 dự kiến sẽ tăng 30% so với năm 2022.

Càng trong khó khăn, mỗi doanh nghiệp càng chủ động tìm hướng đi riêng để thích ứng và phát triển. Thị đua sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động, đến hết tháng 8/2023 nhà máy đóng tàu Đại Dương thuộc Công ty Cổ phần Đại Dương (huyện Thái Thụy) đã hoàn thành chỉ tiêu tăng 10% thu nhập cho người lao động. Đạt được kết quả này, theo Giám đốc nhà máy Đỗ Quang Dương: Ngay từ đầu năm, Công đoàn đã phát động, tổ chức ký giao ước thi đua đến từng bộ phận, phân xưởng sản xuất; hàng tháng, công ký tiến hành bình xét công khai và khen thưởng kịp thời cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Quá trình sản xuất, nhà máy đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật, bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đóng mới các loại tàu nên được khách hàng rất tin tưởng. Hiện

nhà máy đã đóng được tàu vận tải công suất 9.000 tấn, tàu 40 phòng chõ 400 khách, từ đầu năm đến nay sửa chữa được 60 tàu và đóng mới 5 tàu. Năm 2023, doanh thu của nhà máy dự kiến đạt 80 tỷ đồng, tạo việc làm cho 150 lao động với mức lương bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát động cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thông qua đó nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được triển khai tích cực. Trong khó khăn, tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc ban hành chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký thành lập doanh nghiệp. Cùng với đó, triển khai các đề án khởi nghiệp, thi điểm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội nghị thu hút đầu tư. Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố tăng cường tiếp xúc, đối thoại với chủ doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

cho doanh nghiệp; đồng thời, tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc, tiêu biểu. Trong điều kiện khó khăn, bản thân từng doanh nghiệp cũng chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, qua đó không chỉ nâng cao năng suất lao động mà còn tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cao, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình cũng chú trọng xây dựng và nâng tầm thương hiệu, giá trị sản phẩm, liên kết trong sản xuất hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, đồng thời cạnh tranh lành mạnh, minh bạch và bình đẳng; thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chính sách tín dụng, bảo hiểm, quản lý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, góp sức vì cộng đồng, thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Những nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đã đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh 9 tháng đầu năm 2023 tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

MẠNH CƯỜNG

SỨC HÚT TỪ LIÊN HOAN "DÂN VẬN KHEO"

Liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh Thái Bình năm 2023 thực sự là sân chơi bổ ích cho đội ngũ những người làm công tác dân vận học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng. Điều tạo nên sức hút mạnh mẽ của liên hoan đó là tất cả các tiểu phẩm tham gia đều lấy chất liệu từ thực tế cuộc sống và mang màu sắc riêng của các địa phương, đơn vị được sân khấu hóa, qua đó truyền tải tới người xem nhiều kinh nghiệm quý trong công tác vận động quần chúng ở cơ sở.



Tiểu phẩm "Đồng thuận" của đội thành phố Thái Bình đạt giải nhất tại liên hoan.

Vượt qua quãng đường khá xa để có vũ cho phần thể hiện của huyện nhà, song ông Nguyễn Duy Rinh, thôn Sơn Hòa, xã Quỳnh Bảo (Quỳnh Phụ) cũng là cố động viên nhiệt tình của cả 13 đội. Ông chia sẻ: Tôi thấy tất cả các tiểu phẩm tham gia liên hoan đều rất hay và chất lượng. Mỗi tiểu phẩm mang một màu sắc riêng, một câu chuyện thực tế trong đời sống hàng ngày, tuy đã được sân khấu hóa song tôi vẫn thấy gần gũi vô cùng, trong đó có nhiều câu chuyện đã chạm đến trái tim người xem, ngay bản thân tôi cũng thấy rất xúc động. Vì vậy, đội nào ra diễn tôi đều cổ vũ nhiệt tình bởi tôi biết để có được tác phẩm hoàn hảo như vậy mọi

người đã phải tập luyện rất vất vả, tuy nhiên tôi vẫn dành sự ưu ái hơn đối với phần thể hiện của huyện nhà và rất vui khi tiểu phẩm "Điểm nghẽn" huyện Quỳnh Phụ mang tới liên hoan đạt giải nhì.

Cảm nhận của ông Rinh cũng là cảm nhận chung của nhiều người khi theo dõi chương trình liên hoan. 13 tiểu phẩm là 13 câu chuyện rất đời sống, đời thường, ở đó có những mâu thuẫn được đẩy lên cao trào và được tháo gỡ, qua đó người xem rút ra được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng như trong vận động nhân dân hiến đất làm đường, huyện Kiến Xương mang đến tiểu phẩm "Chuyện nhà ông Mộc" để nói

về sự khéo léo trong công tác vận động gia đình ông Mộc hiến 37,5m² đất, lập phương án đi dời cây thị cổ của ông cha để xây dựng cầu mới - công trình giao thông trọng điểm của huyện, của tỉnh. Ngoài chủ đề vận động nhân dân hiến đất, làm đường, các tiểu phẩm còn lại đã phản ánh bức tranh đa sắc về "Dân vận khéo" ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội như: vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao; vận động liên kết giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác khuyến học, khuyến tài; vận động, thuyết phục, động viên công nhân tích cực lao động sản xuất hoàn thành đơn hàng đã ký bảo đảm trách

nhiệm và uy tín với khách hàng; vận động, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường; vận động người nhà bệnh nhân yên tâm, tin tưởng vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ y bác sĩ để cho con ở lại tiếp tục điều trị tại bệnh viện không chuyển lên tuyến trên...

Theo bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban giám khảo: Các tiểu phẩm tham gia liên hoan đều có sự đầu tư, chuẩn bị công phu, dàn dựng khá chuyên nghiệp, thể hiện tinh nghệ thuật độc đáo, mang dấu ấn, nét đặc sắc của từng địa phương, đơn vị, tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn khán giả, có sức lan tỏa cao. Nhiều vai diễn có khả năng diễn xuất tốt,

ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc. Đặc biệt, các đội đã linh hoạt, sáng tạo đưa những tình huống trong thực tiễn xây dựng thành kịch bản phù hợp, có ý nghĩa tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Ngoài ra, các đội còn chuẩn bị thêm hình ảnh, video minh họa, đạo cụ hỗ trợ làm nổi bật nội dung cần tuyên truyền; kết hợp với hình thức thể hiện đa dạng từ kịch nói, chèo, hát múa... các tiểu phẩm đã mang đến nhiều cảm xúc cho người xem, để lại ấn tượng tích cực trong lòng khán giả.

Liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh Thái Bình năm 2023 kết thúc với giải nhất thuộc về đội thành phố Thái Bình song thành công lớn nhất của liên hoan không nằm ở những giải thưởng mà đó chính là sự lan tỏa mạnh mẽ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng; là sự khích lệ, động viên và tạo khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

ĐÀO QUYNH

Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình



Các tiểu phẩm tại liên hoan đều rất hay. Các đội đã mang đến nhiều tình huống sinh động về thực tiễn công tác dân vận ở cơ sở, bằng cách sân khấu hóa thành những tiểu phẩm, kịch bản để đi vào lòng người, có giá trị tuyên truyền, sức thuyết phục cao. Thông qua liên hoan góp phần chia sẻ, lan tỏa những cách làm hay trong phong trào thi đua "Dân vận khéo"; giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có thêm kỹ năng xử lý các tình huống dân vận ở cơ sở và thực sự đã tôn vinh, nhân rộng những mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu. Cá nhân tôi cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng từ liên hoan được duy trì tổ chức hàng năm ở các cấp nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Ông Lâm Huệ Vỹ, đội huyện Quỳnh Phụ



Năm nay tôi 81 tuổi, là người cao tuổi nhất tham gia liên hoan lần này. Với tôi, người làm công tác dân vận thì không kể tuổi tác và ở mỗi địa phương đều có cách tuyên truyền, vận động khác nhau nhưng mục đích chính là tuyên truyền, vận động người dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tôi thấy liên hoan thực sự là sân chơi rất bổ ích cho đội ngũ những người làm công tác dân vận học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng.

Bà Đặng Kim Danh, đội Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh



Đến với liên hoan "Dân vận khéo" tỉnh năm 2023, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tái hiện lại tình huống ở một doanh nghiệp dịp giáp tết Nguyên đán, do yêu cầu phải hoàn thành đơn hàng theo đơn đặt hàng của khách, công ty phải phát động làm tăng ca, tăng giờ và phải nghỉ tết muộn hơn để sản xuất kịp đơn hàng đã ký. Nhờ sự vận động, thuyết phục, động viên của ban lãnh đạo công ty, đặc biệt trong việc bảo đảm tốt các chế độ, chính sách, qua tất... nên người lao động đã yên tâm làm việc, thực hiện hoàn thành đơn hàng đã ký, bảo đảm trách nhiệm và uy tín với khách hàng. Để có được tiết mục hoàn hảo tham gia dự thi, các thành viên trong đội tập luyện liên tục trong hơn 1 tuần. Mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng mọi người đều rất trách nhiệm, tham gia luyện tập đầy đủ, nghiêm túc nên ai cũng hoàn thành tốt vai diễn của mình.



Tiểu phẩm của đội huyện Hưng Hà tại liên hoan.